

“HU SIFE TEAM” กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย
หาดใหญ่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การ
ประกวดโครงการพัฒนาธุรกิจในระดับ ชุมชน
(2007 SIFE Thailand National Competition
League) สร้างชื่อเสียงในระดับประเทศและ
นานาชาตินางสาวกนิษฐกุล แก้วศรีวงศ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา
การบัญชี กล่าวว่า โครงการพัฒนาธุรกิจในระดับ
ชุมชนนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามี
โอกาสนำความรู้ด้าน การบริหารธุรกิจ มา
ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นของตน
รวมทั้งนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการรายงาน
นำเสนอผลงาน เป็นการฝึกฝนทักษะภาษา
อังกฤษอีกด้วย

สำหรับชุมชนที่ทาง กลุ่มใช้เป็นสถานที่
ในการตั้งพื้นที่ศึกษาข้อมูล นั่นคือ บ้านอยู่
ตำบลทุ่งท่าเสา อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
โดยศึกษารูปร่างของกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ดอก
ไม้ใบยาวพารา” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่มี
ความน่าสนใจ และเป็นเอกลักษณ์ของ
ปักษ์ใต้

“จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบปัญหา
สำคัญที่ทำให้ธุรกิจของกลุ่มไม่ประสบความสำเร็จ
สำเร็จ นั่นคือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปจำหน่าย ไม่มี
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งจริงๆแล้ว
การตรวจสอบคุณภาพ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่
ไม่ควรละเลย” นางสาวกนิษฐกุล กล่าวและว่า
เมื่อเราดำเนินโครงการที่มีการลงพื้นที่เป็น
ประจำทุกสัปดาห์ โดย ทีมงานนักศึกษาจาก
คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์กว่า 50
คน ส่งผลดีต่อกลุ่มผลิตภัณฑ์รวมอย่างเห็นได้ชัด
นั่นคือชาวชุมชนหันมาสนใจเข้าร่วมกลุ่มเพิ่มขึ้น

ม.หาดใหญ่สร้างชื่อระดับชาติ คว้ารองแชมป์ ‘SIFE’



จากเดิมมีเพียง 4 ครัวเรือน ต่อมาเพิ่มเป็น 18
ครัวเรือน

นางสาวกนิษฐกุล กล่าวอีกว่า เราได้
เข้าไปให้ข้อมูลการบริหารธุรกิจ การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้น การขยายกลุ่ม
ลูกค้าให้กว้างขึ้น อาทิ กลุ่มโรงแรม ทั้งร้าน ร้าน
คอกไม้ หรือร้านดอกไม้จันทน์ ทำให้ตลาด
กว้างออกไปกว่าเดิม รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่า
แก่ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น จนโครงการดำเนินมา
ได้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ราย
ได้เพิ่มขึ้นกว่า 300 % เลยทีเดียว

“ถือเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์มาก เปิดโอกาสให้เรา
ได้ช่วย เหลือชุมชนท้องถิ่นบ้าน
เราให้มีการพัฒนาคุณภาพด้าน
การ บริหารธุรกิจ ให้ก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้น ทำให้เราได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญา และ วัฒนธรรม เป็นการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ระหว่างนักศึกษาและชุมชน
เป็นการเรียนรู้ที่เราได้เข้ามา

ห้องเรียน” นางสาวกนิษฐกุล กล่าว
นางสาวปริศนา บินสัน นักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็น
ประสบการณ์ที่ดีมาก รวมทั้งได้พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่เรียนในห้องเรียนมาใช้งานจริงๆ
เมื่อก่อนมาเป็นอาสาเวลาชุด แต่เมื่อเรามี
โอกาสได้ยอมรับ ก็กล้าแสดงออกมากขึ้น
นางสาวสุดาภรณ์ แซ่กั นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
กล่าวว่า จากการที่เรามีโอกาสได้แข่งขันนี้

ให้เราพบเจออุปสรรคมากมาย แต่เราก็
สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้มาได้
เราก็สามารถนำบทเรียนหรือข้อคิด ที่ได้จาก
การทำงานมาปรับใช้กับการแก้ปัญหาต่างๆ
ในชีวิต

นางสาวกัญชญา แก้วใส นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
กล่าวว่า สิ่งที่ได้จากการประกวดโครงการดัง
กล่าว คือ เราได้ทำงานเป็นทีม โดยทุกคนมี
ความสามารถต่างกัน กันไป แต่มาจุดจุดเด่น
ของแต่ละคนมาช่วยกันทำงานเพื่อบรรลุเป้า
หมายเดียวกัน มีการใช้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ในทีมเป็นเรื่องที่ดีมาก

นางสาวศุภพร แก้วกัล นักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการนี้โอกาสได้
อบรมและเรียนรู้แนวทางการบริหารธุรกิจ จาก
ผู้บริหารระดับชาติ รวมไปถึงระดับสากล ที่มา
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เรา ถือเป็นความโชค
ดีที่ที่ได้เข้าร่วม หากให้ทุกคนตระหนักว่า
นักศึกษาในวันนี้อาจเป็นนักธุรกิจที่เก่งใน
อนาคตก็เป็นได้ ■